

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 5 ส.ค. 2562

Page :

7

No :

‘มิตรผล’รุกโรงไฟฟ้าชีวมวล⁷

กรุงเทพธุรกิจ ● “มิตรผล” รุกสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอำนาจเจริญ หลัง กกพ.อนุมัติ คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้ ขณะชาวไร่ฮือฮอหวังลดต้นทุนการขนส่ง ไม่ติดคิวรอตั้งลูกหลานกลับบ้านต้นเศรษฐกิจพื้นที่พุ่ง

นายไพฑูรย์ ประภาชะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประจำกลุ่มธุรกิจอ้อย กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า ในขณะนี้กลุ่มมิตรผลได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผลไบโอเพาเวอร์อำนาจเจริญแล้ว คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 ซึ่งจะเป็นฤดูกาลหีบอ้อยครั้งต่อไป

โดยตามทีระบุนใน EIA โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญมีกำลังการผลิตน้ำตาล 2 หมื่นตันต่อวัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล 61 เมกะวัตต์ สามารถรองรับปริมาณผลผลิตอ้อยได้กว่า 2 ล้านตันต่อปี โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลและไอน้ำจากขานอ้อยจะป้อนให้กับโรงงานน้ำตาลของมิตรผลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

“โรงงานน้ำตาลมิตรผลและโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวถือเป็นการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจใน จ.อำนาจเจริญและโยธยา จะทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีประมาณ 400 คน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้ชาวไร่ฮือฮอได้กว่า 7,500 ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 2,500 ล้านบาทต่อปี และที่สำคัญจะช่วยลดภาระค่า

ขนส่งอ้อยของเกษตรกรได้ปีละกว่า 120 ล้านบาท”

ปัจจุบัน ชาวไร่ฮือฮอใน จ.อำนาจเจริญและโยธยา กว่า 7,500 ราย ก็มีรายได้จากการส่งอ้อยแล้ว เพียงแต่ยังประสบกับต้นทุนการขนส่งอ้อยที่สูงมากจากการขนส่งไปนอกพื้นที่ ดังนั้น การได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงจะช่วยให้ชาวไร่ลดต้นทุนค่าขนส่งลงได้มาก

ด้าน นายอุทิศ สันตะวงค์ ประธานสหกรณ์ชาวไร่ฮือฮอลำเซบาย กล่าวว่า ชาวไร่ฮือฮอรอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผลมานาน เนื่องจากจะช่วยรองรับและทำการหีบอ้อยในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องขนส่งอ้อยไปไกลถึง จ.กาฬสินธุ์ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มาก รวมทั้งยังผลักดันเศรษฐกิจของ จ.อำนาจเจริญและโยธยาให้เติบโตขึ้น จากการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและตั้งให้ลูกหลานกลับมาทำงานใกล้บ้านด้วย

นางเดือนสาย จันโหวงค์ ชาวไร่ฮือฮอจาก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ปัจจุบันต้องขนส่งอ้อยไปขายยังโรงงานน้ำตาลที่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และรอคิวการลงอ้อยนาน เนื่องจากในพื้นที่นั้นก็มีชาวไร่ฮือฮออยู่แล้ว การมีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ ต.น้ำปลิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จะช่วยลดค่าบรรทุกในการขนส่งอ้อยและลดเวลาการติดคิวรออ้อย ต้นทุนและการสูญเสีย น้ำหนักอ้อยก็จะลดลงอย่างมาก ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น